

SỞ LĐ-TB&XH TỈNH NGHỆ AN: CHỦ ĐỘNG, ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH

LAM GIANG

NĂM 2021, TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TIẾP TỤC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP, KÉO DÀI, ẢNH HƯỞNG RẤT LỚN ĐẾN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (GDNN). TRƯỚC THỰC TẾ ĐÓ, SỞ LĐ-TB&XH TỈNH NGHỆ AN ĐÃ THAM MƯU CHO UBND TỈNH BAN HÀNH KỊP THỜI CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ GDNN TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH; ĐỘNG VIÊN CÁC CƠ SỞ GDNN NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ ĐÃ ĐỀ RA.



Nghệ An là địa phương đứng top đầu cả nước về giáo dục nghề nghiệp.

Tích cực đào tạo trực tuyến

Nghệ An là một trong những địa phương đứng top đầu của cả nước về lĩnh vực GDNN được Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH lựa chọn đầu tư các trường chất lượng cao, nghề trọng điểm cấp quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia. Hiện nay, Nghệ An có 62 cơ sở GDNN, trong đó có 9 trường Cao đẳng, 13 trường Trung cấp, 19 Trung tâm GDNN và 21 cơ sở khác có tham gia đào tạo nghề nghiệp.

Các cơ sở GDNN có hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo được đầu tư đồng bộ; chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên dạy

nghề ngày càng được nâng cao; cơ cấu ngành, nghề đào tạo được điều chỉnh để phù hợp với thực tế, với yêu cầu tuyển dụng và hội nhập.

Theo thống kê từ các cơ sở GDNN, số liệu tuyển sinh đào tạo nghề trong 9 tháng qua là 37.550 lượt người, đạt 56,46% kế hoạch. Cụ thể, hệ cao đẳng 1.970 người, trung cấp 4.115 người, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng 31.465 lượt người. Trong đó, đào tạo chương trình chất lượng cao cấp độ quốc tế cho 84 sinh viên; hỗ trợ cho 2.800 lao động nông thôn theo chính sách của Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các trường đã tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến, đào tạo tại chỗ cho

gần 12.000 học sinh, sinh viên.

Để đảm bảo chương trình GDNN, các trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, thực hiện đào tạo trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Đến nay, Nghệ An có 8 trường Cao đẳng, Trung cấp thực hiện đào tạo theo hình thức trực tuyến môn học chung, một số nội dung lý thuyết và 01 trường đào tạo theo mô hình "3 tại chỗ".

Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, liên tục nhưng Nghệ An đã chủ động, linh hoạt, tổ chức thành công Kỳ thi kỹ năng nghề cấp tỉnh với sự tham gia của 35 thí sinh, 12 nghề của 12 đơn vị tham gia. Kết quả, có 25/35 thí sinh đạt giải, trong đó có 04

giải Nhất, 5 giải Nhì và 5 giải Ba. Nhiều thí sinh tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo cấp tỉnh; thi bán kết khu vực và chung kết Cuộc thi Starup Kite quốc gia.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng GDNN, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cũng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDNN quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề; tạo điều kiện để họ tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề, kỹ năng dạy học tích hợp; tham gia các lớp tập huấn về kiểm định chất lượng, công tác khởi nghiệp, ôn luyện và tham gia Hội giảng GDNN toàn quốc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác GDNN trong 9 tháng qua cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Do dịch bệnh nên một số hoạt động ngừng trệ, thời gian tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh khá dài. Từ đó, kết quả tuyển sinh chỉ đạt 56,46% so với kế hoạch, trong đó kết quả đào tạo theo chương trình chất lượng cao còn thấp; lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo

theo Quyết định 46/QĐ-TTg mới chỉ đạt 37,25 % kế hoạch. Ngoài ra, do cơ sở hạ tầng, dữ liệu công nghệ thông tin của các cơ sở GDNN còn hạn chế nên khó khăn trong việc đào tạo trực tuyến, nhất là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa dẫn đến chậm tiến độ chương trình, kế hoạch đào tạo.

Nỗ lực vượt khó

Hiện nay, yêu cầu đặt ra cho các cơ sở GDNN là phải tìm được giải pháp phù hợp để vừa chống dịch, vừa đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh, đảm bảo chương trình, kế hoạch đào tạo và thích ứng với hoàn cảnh mới trong khả năng dịch bệnh kéo dài.

Trong 3 tháng cuối năm, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, các cơ sở GDNN đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo và thực hiện nghiêm túc các chính sách hỗ trợ cho người học theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn; tập trung đào tạo kỹ

năng nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Phần đầu tuyển sinh đào tạo cho 25.890 lượt người. Cụ thể: Cao đẳng 2.440 người, trung cấp 3.450 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 20.000 lượt người. Trong đó có 2.700 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Quyết định 46/2015/QĐ-TTg. Năm 2021, phần đầu tuyển sinh đào tạo cho 63.440 người, đạt 95,4% kế hoạch.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án "Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030" để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chuẩn bị các nội dung và điều kiện tổ chức Đoàn tham gia Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (dự kiến thi theo hình thức trực tiếp từ ngày 22/11 đến ngày 30/11). Chỉ đạo thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng các cơ sở GDNN theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động GDNN. □



Để thích ứng với bối cảnh dịch bệnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Nghệ An đã chủ động, linh hoạt trong kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến.